

“Minions’ Odyssey” – Cuộc đua kịch tính của những chú Minions Ái Mộ B

Chiều ngày 16/1/2024, trường tiểu học Ái Mộ B phối hợp với Công ty Language Link Việt Nam đã tổ chức thành công sân chơi Minions’ Odyssey đầy kịch tính và lý thú.

Minions’ Odyssey là một sân chơi hoàn toàn mới về tiếng Anh, là nơi các bạn học sinh tiểu học được cảm nhận nhiều cung bậc cảm xúc và những kiến thức mới. Trong vai những chú Minions dễ thương, các bạn học sinh đã tham gia hành trình chinh phục thử thách Tiếng Anh đầy thú vị và sôi nổi.



“Minions’ Odyssey” – Cuộc đua kịch tính của những chú Minions Ái Mộ B

Một trong những yếu tố nổi bật của Minions’ Odyssey là tập trung vào khả năng làm việc đội nhóm; cách trình bày, diễn đạt lưu loát bằng tiếng Anh; khả năng tư duy cùng kiến thức xã hội vững chắc. Với sự thể hiện ấn tượng tổng hợp những kỹ năng đó, các bạn học sinh trường Tiểu học Ái Mộ B đã mang đến cuộc chơi những ấn tượng sâu sắc.

Sự xuất hiện 4 đội chơi, được bốc thăm ngẫu nhiên từ 20 học sinh xuất sắc nhất của các khối lớp làm bầu không khí càng thêm nóng. Các đội Kevin, Jerry, Dave, Stuart bước vào cuộc thi với tinh thần hào hứng và quyết tâm giành chiến thắng.

Những chú Minions tinh nghịch và đáng yêu của trường Tiểu học Ái Mộ B đã cùng nhau tranh tài trên hành trình chinh phục thử thách tiếng Anh với đa dạng chủ đề và cần kiến thức sâu rộng. Trải qua ba vòng thi: Minions' Language, Minions' Rush và Minions' Mastermind mang lại những trải nghiệm khác biệt về Tiếng Anh khi kết hợp kiến thức tự nhiên và kiến thức xã hội. Trải qua các vòng thi, các thí sinh đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Từ những ô chữ theo chủ đề đa dạng đến những câu hỏi đòi hỏi trí nhớ siêu phàm. Các đội cần liên tục vận dụng kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tư duy logic, kỹ năng thuyết trình,...để vượt qua các thử thách và giành điểm tuyệt đối, khiến cuộc thi càng thêm hấp dẫn, sôi động và thú vị.



Nào mình cùng tập trung tìm đáp án!



Nhanh tay - nhanh trí - giành chiến thắng!



Nắm cây chụm lại – lên hòn núi cao



Quyết tâm chiến thắng!

Những khán giả thông minh cũng tham gia nhiệt tình với những câu hỏi trong phần giao lưu trò chơi Minions' hot seat. Từ phim ảnh, kiến thức xã hội đến sự cố vũ công nhiệt dành cho các đội chơi, khán giả góp phần quan trọng tạo nên không khí hưng phấn tuyệt vời trong chiều nay.



Trò chơi Hot seat đã tìm ra được người thắng cuộc

Kết quả chung cuộc, đội Kevin và Nhất, đội Jerry giành giải Nhì, 2 đội Dave và Stuart đồng giải Ba. Ngoài những phần thưởng hiện vật, những thí sinh đạt giải còn nhận được những suất học bổng về các khóa học Tiếng Anh hấp dẫn của Language Link Việt Nam.



Hành trình của những chú Minions Ái Mộ B đã về đích trong niềm vui chiến thắng

Minions' Odyssey là sân chơi với nhiều điều mới mẻ và bổ ích, rất phù hợp với học sinh tiểu học. Những thành quả các đội chơi đạt được giúp các con tự tin hơn trong giao tiếp, khẳng định bản thân và vững bước trên con đường tương lai.